

giống nhau. Trong mỗi nhóm chọn một hoặc một số bước công việc điển hình.

+ Xác định quy trình công nghệ hợp lý và các điều kiện tổ chức - kỹ thuật thực hiện bước công việc điển hình.

+ Xây dựng mức lao động cho bước công việc điển hình bằng phương pháp phân tích khảo sát hoặc phân tích tính toán.

+ Xác định hệ số quy đổi K_i cho các bước công việc trong nhóm với quy ước: hệ số của bước công việc điển hình bằng 1 (tức là $K_i = 1$), hệ số của các bước công việc còn lại trong nhóm được xác định trên cơ sở phân tích điều kiện tổ chức, kỹ thuật cụ thể của từng bước công việc đó, các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành và so sánh với bước công việc điển hình. Nếu điều kiện tổ chức kỹ thuật, các nhân tố ảnh hưởng của bước công việc đó thuận lợi hơn bước công việc điển hình thì $K_i < 1$; nếu tương tự như bước công việc điển hình thì $K_i = 1$; nếu khó khăn hơn thì $K_i > 1$.

+ Căn cứ vào mức của bước công việc điển hình và các hệ số quy đổi K_i , xác định mức lao động cho mỗi bước công việc trong nhóm theo công thức sau:

$$M_{tgi} = M_{tgi} \times K_i \quad \text{hoặc} \quad M_{sli} = \frac{M_{sli}}{K_i}$$

Trong đó: M_{tgi} là mức thời gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

M_{tgi} là mức thời gian cho bước công việc điển hình;

K_i là hệ số quy đổi cho các bước công việc trong nhóm;

M_{sli} là mức sản lượng cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

M_{sli} là mức sản lượng cho bước công việc điển hình.

2. Phương pháp tổng hợp: Mức lao động được xây dựng dựa trên các tài liệu thống kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bước công việc, kinh nghiệm tích lũy của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia để xác định./.

BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ số 53/2003/TT-BTC ngày 02/6/2003 hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh.

Căn cứ Pháp lệnh Luật sư số 37/2001/PL-UBTVQH10 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/7/2001;

Căn cứ Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh và cá nhân hành nghề luật sư như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng Thông tư này là Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được thành lập và hoạt động theo Pháp lệnh Luật sư ngày 25/7/2001 và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh luật sư.

B. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH

I. Thuế giá trị gia tăng

Hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10%. Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.

Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp	=	Thuế giá trị gia tăng đầu ra (1)	-	Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ (2)
-----------------------------------	---	----------------------------------	---	---

(1) Thuế giá trị gia tăng đầu ra	=	Doanh thu (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng	x	10%
----------------------------------	---	---	---	-----

Doanh thu (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng là toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng) bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá dịch vụ mà Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được hưởng.

(2) Thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng (=) tổng

số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng.

Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

II. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Phương pháp tính thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Một số điểm hướng dẫn cụ thể như sau:

* Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế và thuế suất.

1. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế (tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính) bao gồm thu nhập chịu thuế từ hoạt động dịch vụ trong nước, hoạt động dịch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế khác.

Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế	=	Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế (a)	-	Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế (b)	+	Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế (c)
---------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	--

(a). Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn

bộ tiền cung ứng dịch vụ mà Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được hưởng.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm dịch vụ đã cung ứng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Dịch vụ đã cung ứng phải đảm bảo một trong hai điều kiện sau:

- + Khi dịch vụ đã hoàn thành.
- + Khi có hóa đơn giá trị gia tăng.

(b). Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế:

Các khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản mục chi phí theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh không được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế.

(c). Các khoản thu nhập chịu thuế khác:

- Thu nhập từ việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác tại Việt Nam.
- Chênh lệch về mua, bán chứng khoán.
- Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản:
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn.
- Chênh lệch do bán ngoại tệ.
- Kết dư cuối năm các khoản: trích trước không chi hết, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán.

- Thu các khoản thu khó đòi đã bù đắp bằng khoản dự phòng nay đòi được.

- Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ tiền bị phạt vi phạm hợp đồng.

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

- Các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra.

- Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ở nước ngoài.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

III. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Cá nhân làm việc cho Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật hợp danh nếu có thu nhập cao phải nộp thuế thu nhập theo Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

IV. Thuế môn bài

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện. Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi tại Giấy đăng ký hoạt động theo quy định đối với các tổ chức kinh tế.

V. Các khoản nộp ngân sách khác

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản thuế và thu khác theo quy định hiện hành.

C. ƯU ĐÃI, MIỄN GIẢM THUẾ

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nếu có ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và có các điều kiện khác được hưởng ưu đãi miễn, giảm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính. Để được hưởng ưu đãi về thuế, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế. Hàng năm, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh tự xác định số thuế được miễn giảm, số thuế đã nộp, số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa trong quyết toán thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã kê khai.

D. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở và được cấp mã số thuế theo quy định. Trường hợp Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh đã hoạt động, nhưng chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động thì vẫn phải nộp các loại thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thủ trưởng

TRƯƠNG CHÍ TRUNG

* DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, ĐÓNG GÓI LẠI, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2003

(ban hành kèm Quyết định số 60/2003/QĐ-BNN ngày 06/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

(Tiếp theo từ Công báo số 46 - 62)

SWITZERLAND

1. Công ty DR TEZZA S.R.L

Số thứ tự	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1	Ascarex D	Piperazin HCL	Thùng	25kg	Trị ký sinh trùng, các loại giun tròn	AZN-01

THỤY SỸ (SWISS)

1. Công ty F.HOFFMANN LA ROCHE INC

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Thể tích/ Khối lượng	Công dụng	Nước sản xuất	Số đăng ký
1	Ascorbic Acid	Vitamin C	Túi, Hộp	25Kg	Cung cấp Vitamin C cho gia súc, gia cầm	Anh	HLR-1
2	Carophyll Pink	Astaxanthin	Túi, Hộp	5 - 20Kg	Cung cấp sắc tố màu hồng gia cầm	Pháp	HLR-2
3	Carophyll Red	Cantaxanthin	Túi, Hộp	5 - 20Kg	Cung cấp sắc tố màu đỏ cho gia cầm	Pháp	HLR-3
4	Carophyll Yellow	Apo-Ester	Túi, Hộp	5 - 20Kg	Cung cấp sắc tố màu vàng cho gia cầm	Pháp	HLR-4
5	K3 Stab Feed Grade	Vitamin K3	Túi, Hộp	25Kg	Cung cấp Vitamin K3 cho gia súc, gia cầm	Ý	HLR-5
6	Menadione Sodium Bisulfite Feed Grade	Vitamin K3	Túi, Hộp	25Kg	Cung cấp Vitamin K3 cho gia súc, gia cầm	Ý	HLR-6
7	Pyridoxine Hydrochloride	Vitamin B6	Túi, Hộp	20Kg	Cung cấp Vitamin B6 cho gia súc, gia cầm	Đức	HLR-7
8	Ronozyme P (CT)	Phytase	Túi, Hộp	10, 20; 40Kg	Cung cấp Enzym tiêu hóa Phytase cho gia súc gia cầm.	Dan Mạch	HLR-8
9	Ronozyme Phytase	Phytase	Túi, Hộp	40Kg	Cung cấp Enzym cho Phytate cho chăn nuôi	Dan Mạch	HLR-9
10	Ronozyme VP	Beta-Glucanase	Túi, Hộp	40Kg	Cung cấp Beta-Glucanase	Dan Mạch	HLR-10
11	Ronozyme W	Xylanase	Túi, Hộp	40 Kg	Cung cấp Xylanase	Dan Mạch	HLR-11
12	Rovimix C-EC	Vitamin C	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Vitamin C cho gia súc, gia cầm	Anh	HLR-12
13	Rovimix 6188	Premix vitamin	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Premix Vitamin cho gia súc, gia cầm	Thái Lan	HLR-13

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Thể tích/ Khối lượng	Công dụng	Nước sản xuất	Số đăng ký
14	Rovimix 6188 Plus	Premix vitamin	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Premix Vitamin cho gia súc, gia cầm	Thái Lan	HLR-14
15	Rovimix 6288	Premix vitamin	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Premix Vitamin cho gia súc, gia cầm	Thái Lan	HLR-15
16	Rovimix 8188	Premix vitamin	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Premix Vitamin cho gia súc, gia cầm	Thái Lan	HLR-16
17	Rovimix A-500	Vitamin A	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Vitamin A cho gia súc, gia cầm	Thụy Sĩ	HLR-17
18	Rovimix A-500 W	Vitamin A	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Vitamin A cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-18
19	Rovimix AD3 500/100	Vitamin A và D	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Vitamin A và D cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-19
20	Rovimix B1	Vitamin B1	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Vitamin B1 cho gia súc, gia cầm	Đức	HLR-20
21	Rovimix B2 80 SD	Vitamin B2	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Vitamin B2 cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-21
22	Rovimix B6	Vitamin B6	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Vitamin B6 cho gia súc, gia cầm	Đức	HLR-22
23	Rovimix Beta-Carotene 10%	beta-Carotene	Túi, Hộp	5 Kg	Cung cấp beta-carotene cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-23
24	Rovimix Calpan	Pantothenates	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Pantothenic acid cho gia súc, gia cầm	Anh	HLR-24
25	Rovimix D3-500	Vitamin D	Túi, Hộp	20Kg	Cung cấp Vitamin D cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-25
26	Rovimix E-50 Adsorbate	Vitamin E	Túi, Hộp	25Kg	Cung cấp Vitamin E cho gia súc, gia cầm	Thụy Sĩ	HLR-26
27	Rovimix E-50 SD	Vitamin E	Túi, Hộp	20Kg	Cung cấp Vitamin E cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-27
28	Rovimix Folic 80 SD	Folic acid	Túi, Hộp	1 - 20kg	Cung cấp Folic acid cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-28
29	Rovimix H-2	Biotin	Túi, Hộp	5 - 20 Kg	Cung cấp Biotin cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-29
30	Rovimix Niacin	Vitamin PP	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Vitamin PP cho gia súc, gia cầm	Thụy Sĩ	HLR-30
31	Rovimix Stay-C 35	Vitamin C	Túi, Hộp	25 Kg	Cung cấp Vitamin C cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-31

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Thể tích/ Khối lượng	Công dụng	Nước sản xuất	Số đăng ký
32	Thiamine Hydrochloride	Vitamin B1	Túi, Hộp	20 Kg	Cung cấp Vitamin B1 cho gia súc, gia cầm	Đức	HLR-32
33	Vitamin B12 1% Feed Grade	Vitamin B12	Túi, Hộp	5 Kg	Cung cấp Vitamin B12 cho gia súc, gia cầm	Pháp	HLR-33
34	Ronozyme P (L)	Phytase	Túi, Hộp	25; 40; 200kg	Cung cấp Enzym tiêu hóa Phytase cho gia súc gia cầm.	Đan Mạch	HLR-34

2. Công ty NOVARTIS CONSULTING AG

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Thể tích/ Khối lượng	Công dụng	Số đăng ký
1	Econor 1%	Valnemulin	Bao, gói	100, 500g & 1kg	Trị bệnh hô hấp	NVT-1
2	Econor 10%	Valnemulin	Bao, gói	100, 500g & 1kg	Trị bệnh hô hấp	NVT-2
3	Econor 50%	Valnemulin	Bao, gói	100, 500g & 1kg	Trị bệnh hô hấp	NVT-3
4	Agita	Thiamethoxam	Bao, gói	10, 20, 100, 250, 400g, 70kg	Thuốc diệt ruồi	NVT-4
5	Pleurostar APP	Actinobacillus (Heamophilus)	Lọ	100ml	Vaccin phòng các bệnh về đường hô hấp	NVT-5
6	Lopatul 100	Nitroscanate	Hộp	10 viên	Trị giun chó, mèo	CGN-01
7	Lopatul 500	Nitroscanate	Hộp	4 viên	Trị giun chó, mèo	CGN-02
8	Alfacron Plus 10 WP	Azamethiphos	Bao	250, 500g; 25, 40, 50kg	Thuốc diệt ruồi	CGN-04
9	Snip	Azamethiphos	Bao	20, 250, 500g; 25, 50kg	Thuốc diệt ruồi	CGN-05
10	ESB 3	Sulfaclozine Sodium	Bao	20, 250, 500g; 25, 50kg	Trị bệnh cầu trùng, thương hàn	CGN-06
11	Fasinex 900	Triclabendazole	Hộp	25, 30, 40, 50, 80 viên	Trị sán lá gan	CGN-09
12	Fasinex 10%	Triclabendazole	Lọ	100ml	Trị sán lá gan	CGN-10
13	Cosumix Plus	Sulfachloropyridazine Sodium	Bao, gói	20, 250, 500g; 1; 25; 50kg	Trị bệnh tụ huyết trùng và thương hàn	CGN-11
14	Larvadex 1% Premix	Cyromazine	Bao, gói	1kg, 5kg, 25kg & 50kg	Thuốc diệt ấu trùng ruồi	CGN-12
15	Neporex 2% SG	Cyromazine	Bao, gói	250g, 5kg	Thuốc diệt ấu trùng ruồi	CGN-13
16	Neporex 50 SP	Cyromazine	Bao, gói	250g, 5kg, 40kg & 50kg	Thuốc diệt ấu trùng ruồi	CGN-14

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Thể tích/ Khối lượng	Công dụng	Số đăng ký
17	Tiamutin 10% premix	Tiamulin	Bao, gói	100g, 500g & 1kg	Trị bệnh hô hấp	CGN-18
18	Neocidol – 250 EC	Diazinon	Lọ	1 lít	Trị ngoại KST	CGN-20
19	Quixalud 60%	Haquinol	Bao, gói	100g; 1, 10, 25, 50kg	Ức chế vi khuẩn, nấm mốc gây tiêu chảy cho gia súc, gia cầm	CGN-21
20	Tiamulin 10% Inj	Tiamulin	Lọ	Lọ: 100ml	Trị bệnh đường hô hấp cho heo	SD-2
21	Tetramutin	Tiamulin, Chlortetracycline	Bao, gói	1kg, 3kg, 25kg, 30kg, 50kg	Trị bệnh hô hấp cho heo, gà	SD-4
22	Tiamutin 45%	Tiamulin	Bao, gói	10g, 20g, 100g, 25kg	CRD trị bệnh hô hấp mãn tính	SD-5
23	Tiamutin 80% Coated	Tiamulin	Bao, gói	100g, 25g, 30g, 50kg	Trị bệnh hô hấp cho heo	SD-6

CHINA

1. Công ty FUZHOU FUXIN PHARMACEUTICAL

Số thứ tự	Tên thuốc, nguyên liệu	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1	Kanamycin sulfate BP98 (Kanamycin Mono sulfate BP98)	Kanamycin sulfate	Thùng	15; 25bou/kb	Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn Gram (+) gây ra ở gia súc, gia cầm	FFPC-01

2. TELOON CHEMICALS CORPORATION

Số thứ tự	Tên thuốc, nguyên liệu	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng	Công dụng	Số đăng ký
1	Malachite green crystal	Malachite green	Thùng	25kg	Thuốc sát trùng	TCC-01

KT. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ trưởng

BÙI BÁ BỔNG

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2003/QĐ-BNN

ngày 06/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số thứ tự	Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1	Bacitracin
2	Carbadox
3	Olaquinox
4	Spiramycin
5	Tylosin
6	Avoparcin
7	Virginiamycin
8	Metiolorpidol

Số thứ tự	Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc
9	Metiolorpidol/Methylbenzoquate
10	Amprolium
11	Amprolium/ethopate
12	Nicarbazin
13	Flavophospholipol
14	Salinomycin
15	Avilamycin
16	Monensin

KT. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ trưởng

BÙI BÁ BÔNG

MỤC LỤC

DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, ĐÓNG GÓI LẠI,
NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2003

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI					
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	88 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội		04.8696243 04.8696255 091.3210744	04.8691263	1
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y (HANVET)	88 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	ducluu@netnam.vn	04.8691156	04.8690097	11
3	CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y ĐIỂM UYÊN (HUPHAVET)	Ngõ 2 - Cầu Tiên - Giáp Nhất - Thịnh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội	huphavet@hn.vnn.vn	04.8686633 04.8617456		23
4	CÔNG TY TNHH NAM DŨNG	23 Nguyễn Đức Cảnh - Tương Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	namdung@fpt.vn	04.6622022 04.6621748 091.3222327		26
5	CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP	Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội		04.8685392		34
6	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THÚ Y (LIVETCO)	Số 143 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội		04.8512802 04.8572584		35
7	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG HỒNG	Tổ 16A - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội		04.8685558 091.3228571		36
8	CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y THĂNG LONG	11A ngõ 76 - Lạc Long Quân - quận Tây Hồ - Hà Nội		04.7530706		40

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
9	CÔNG TY TNHH THIÊN CHÍ I	19/134 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội		04.8685456 04.85653087		40
10	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y (PHAVETCO)	128C Đại La - Đồng Tâm; Số 23, tổ 17, đường Nguyễn Tam Trinh - Mai Động - Hai Bà Trưng - Hà Nội		04.8696273 04.8626908		42
11	CÔNG TY TNHH THÚ Y VIỆT NAM	129 đường Yên Lạc - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	ngtlananh@yahoo.com	04.9783274 04.6362977		44
12	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y (PHARMAVET CO)	Số 25 Tân Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội		091.3597222 091.3555166 091.3555284	04.6610747	45
13	CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN (RTD)	Đại Tiến - Đại Kim - Thanh Trì - Hà Nội	rtd-utad@fpt.vn	04.8686154 091.3227058		48
14	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y NAM HẢI	Xóm Cầu - xã Định Công - Thanh Trì - Hà Nội		04.8531458 091.3210744		59
15	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẰNG	160/12 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội		04.9322078 091.3518104		62
16	CÔNG TY TNHH THÚ Y XANH VIỆT NAM (GREENVET)	4-5 IF Thành Công - Đống Đa - Hà Nội	phuthaigroup@fpt.vn	04.8562175 091.3233703	04.5142388	62
17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG	Số 9, Tổ 7, thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội		04.9761906 08.6810231		63
18	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI	Thôn Đồng Trì - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội				64
19	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y BẮC HÀ (HAVET CO-LTD)	Xóm 1- Định Công - Thanh Trì - Hà Nội				65

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
20	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y VIỆT ANH	Xóm 1- Định Công - Thanh Trì - Hà Nội		04.6406213		66
21	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG CƯỜNG	Tổ 69, phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	nhcuong@moste.gov.vn	04.8211858 04.6360375 090.3454888		67
22	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG NGUYỄN	Thịnh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội		04.8619399 04.8619399		70
23	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN CƯỜNG	50/17 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội		04.8694629		72
24	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM THÁI	23 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội		04.8532543 04.6870163 090.3445644	04.8532543	73
25	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỐC THÚ Y BÌNH MINH	105 Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội				74
26	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y HÙNG BÌNH	Số 5, đường A, Đại học Nông nghiệp I, Gia Lâm, Hà Nội	nphung@hn.vnn.vn	04.8276503 04.8696248		74
27	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y MINH TUẤN I	Số 15, đường C, Đại học Nông nghiệp I, Gia Lâm, Hà Nội	tuanminhhau@hotmail.com	04.8276311 090.3297660		75
28	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỊNH PHƯƠNG	Thôn Chính Trung - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội		04.8276684 04.8276505		75
29	CƠ SỞ THANH THO	Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội	thanhtho@fpt.vn	04.8276500		77
30	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y HẢI ĐĂNG	Tổ 6, Tân Khai, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Hà Nội		04.8685434 091.3593415		78

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
31	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y NĂM NGA	12A, tổ 12, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		04.8695074		78
32	CƠ SỞ HÓA SINH DƯỢC THÚ Y	Số 32, A5, Đại học Nông nghiệp I, Gia Lâm - Hà Nội	pchqlth@hn.vnn.vn	04.8276634		79
33	TRUNG TÂM CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ, HỘI THÚ Y VIỆT NAM	705 - K12 thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội		04.7530706		79
34	XƯỞNG SXTN THUỐC THÚ Y - VIỆN THÚ Y	74 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội		04.8691589		81
	HÀ TÂY					
35	XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG	Thị trấn Phùng - Hoài Đức - Hà Tây		034.861337	034.861799	84
36	K69 - HỌC VIỆN QUẢN Y	Học viện Quản y - thị xã Hà Đông - Hà Tây		04.8611077		88
	BẮC NINH					
37	CÔNG TY NÔNG SẢN BẮC NINH	Đường Nguyễn Trãi, TX Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh		0241.821243 0241.820712		88
	NAM ĐỊNH					
38	CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HACO	Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định		0350.878615		88
	THÁI BÌNH					
39	CÔNG TY LIÊN DOANH BÌNH GIANG	145 Lý Thường Kiệt - TX Thái Bình - Thái Bình				89
40	CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THUỐC THÚ Y ĐÔNG NAM Á	Khu 5 - thị trấn Đông Hưng - Thái Bình		036.851393 091.3295755		89

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG					
41	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG	35F Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng				90
	TỈNH KHÁNH HÒA					
42	PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG - VIỆN THÚ Y	K4 - đường 2/4 - Đồng Đế - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa	pvt Huy@dng.vnn.vn	058.831118	058.831592	92
	TỈNH LÂM ĐỒNG					
43	CÔNG TY TNHH SINH PHẨM Y HỌC (BIOPHAR CO., LTD)	Viện vắc xin 18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng				93
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					
44	CÔNG TY THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II	29 Nguyễn Đình Chiểu; Số 5 Trần Cao Vân - quận I - TP. HCM	navetco@hcm.netnam.vn	08.8225063	08.8225060	94
45	CÔNG TY BIO -PHARMECHEMIE	2/3 Tầng Nhơn Phú, Phước Long B, quận 9 - TP. HCM	biopharmachemie@hcm.vnn.vn	08.7313489	08.7313488	99
46	XÍ NGHIỆP DƯỢC THÚ Y - CÔNG TY GIA CẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	236A Lê Văn Sĩ - quận Tân Bình - TP HCM	gammachem@hcm.vnn.vn			142
47	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN V.E.T	41A, Phước Long B - quận 9 - TP. HCM	saigonvet@gmx.net	08.7313547 08.7310239	08.7310704	147
48	CƠ SỞ NÔNG LÂM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM	Phường Linh Trung - quận Thủ Đức - TP. HCM	vetclinic@hcm.vnn.vn	08.8964211 08.8967596 091.3895315	08.8960713	160

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
49	CÔNG TY TNHH MINH HUY	431/16A đường 26/3, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp - TP. HCM	micronetvn@yahoo.com			161
50	CƠ SỞ SẢN XUẤT DƯỢC THÚ Y KHOA NGUYỄN	5/22 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình - TP. HCM	veteject@hcm.vnn.vn	08.8425556	08.8498550	168
51	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 533	29 Đào Cam Mộc - P4 - Q8 - TP. HCM		08.8503092	08.8505196	170
52	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y SÀI GÒN (SONAVET)	45/308D và 36/1G Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp - TP. HCM	sonavet@hcm.fpt.vn	08.9872697 08.9873617	08.9873618	173
53	CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG (XƯỞNG DƯỢC THÚ Y THÀNH CÔNG - LABO THACOPHA)	105/130 2A đường Nguyễn Văn Lương, quận Gò Vấp, TP. HCM	letrung126f105@hcm.vnn.vn			185
54	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỊNH Á	220 Phạm Thế Hiển - phường 2 - quận 8 - TP. HCM	asifac@hcm.vnn.vn	08.8515728 08.8513571	08.8568035	188
55	HỢP TÁC XÃ THUẬN THÀNH	72/9/Hoàng Diệu 2, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM				194
56	CƠ SỞ DƯỢC THÚ Y PHÚ THỌ	59/4B Ấp Tiên Lâm - Bà Điểm - Hóc Môn - TP. HCM	thaonguyen20@hotmail.com			195
57	CÔNG TY ĐẦU TƯ MIỀN ĐÔNG - BỘ QUỐC PHÒNG	138B đường Tô Hiến Thành - P15 - quận 10 - TP. HCM				199
58	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT VIỄN (VIVCO)	14G Phan Văn Trị - phường 7 - Quận Gò Vấp - TP. HCM	vivco-97@hcm.vnn.vn			202

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
59	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG	458 đường Cách Mạng tháng Tám - phường 4 - quận Tân Bình - TP. HCM	golden-bear@hcm.vnn.vn; khuungoc79@hotmail.com			218
60	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y SONG VÂN	15/5 Phạm Văn Hai, P1, Q. Tân Bình, TP. HCM	sovavet@yahoo.com			232
61	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ANPHA	7/3 Giãn Dân - Long Thạnh Mỹ - TP. HCM	vuonglinhus@yahoo.com quanghuynet@yahoo.com	08.7330074	08.7330074	237
62	CÔNG TY TNHH QUỐC MINH	183/1 Hiệp Bình - Thủ Đức - TP. HCM	quocminhcom@hcm.vnn.vn	08.72661443	08.7266799	244
63	CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y MINH DŨNG	1/9A Ấp Bình Đường II, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	minhdungcom@hcm.vnn.vn trongthienpn@yahoo.com	0650.790847	0650.790849	251
64	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỌ	260/40 Đường Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM	dtnphuacto@yahoo.com			261
65	CÔNG TY TNHH TM & SX THUỐC THÚ Y NAPHA	159 Bùi Công Trừng - Nhị Bình - Hóc Môn - TP. HCM	napha@hcm.vnn.vn	08.7120481	08.7120519	263
66	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THUỐC THÚ Y MINH NGÂN	33 B8 Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạnh - TP. HCM	nghipm@hcm.fpt.vn	08.9967319	08.8223577	266
67	CƠ SỞ HOÀNG ANH	137/75 Âu Dương Lân - P2 - Q.8 - TP. HCM	faysoap@hcm.fpt.vn	08.8513452	08.8501491	276
68	CÔNG TY TNHH TM & SX THUỐC THÚ Y THỊNH PHÁT	43 Phạm Viêt Chánh - P.19 - Bình Thạnh - TP. HCM	thinhphatco@saigonnet.vn	08.8992621 08.790630	08.8405844	276
69	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y QUỐC TẾ ĐÔNG NGHĨ (INVET)	30 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình - TP. HCM	ngoc1234@hcm.vnn.vn; invet@hcm.vnn.vn	08.8488689	08.8486758	278

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
TỈNH BÌNH DƯƠNG						
70	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN PHẨM NUÔI TRỒNG (SAFANUTRO)	134/46 Đông Hòa - Thuận An - Dĩ An - Bình Dương - TP. HCM	safa@hcm.vnn.vn	0650.751403	0650.751063	285
71	CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM	Xã Uyên Hưng - huyện Tân Uyên - Bình Dương	bichnt@bayer.com.vn	08.7313424	08.8978840	288
TỈNH ĐỒNG NAI						
72	XÍ NGHIỆP NUTRIWAY VIỆT NAM	238 Quốc lộ 1A - Phường Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai	nutriway@hcm.vnn.vn	061.884304 061.881489 091.3851554		295
73	CÔNG TY LIÊN DOANH VIRBAC VIỆT NAM	Khu công nghiệp Song mây, xã Bắc Sơn, Thống Nhất, Đồng Nai		08.8404629 091.3910101	08.8401260	295
TỈNH TIỀN GIANG						
74	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY	Số 560 Quốc lộ 1 - thị trấn Cai Lậy huyện Cai Lậy - Tiền Giang	mekovet@hcm.vnn.vn	08.8444834 08.941693 090.3817021		297
75	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y MINH TUẤN II	Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang	tuanminhhau@hotmail.com	04.8276311 090.3297660		326
TỈNH CẦN THƠ						
76	CÔNG TY SXKD VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y (VEMEDIM CẦN THƠ)	Số 7 - đường 30/4 - TP. Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ	vemedim@hcm.vnn.vn vmd@@hcm.vnn.vn vemedim02@hcm.vnn.vn	071.820703 071.820704	071.825853 071.825177	327
77	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y CẦN THƠ (VETERCO)	89 Trần Hưng Đạo - TP. Cần Thơ - Cần Thơ	thanhphongg@yahoo.com	071.831525 091.3870031		351

Số thứ tự	Tên công ty	Địa chỉ	Địa chỉ E-mail	Điện thoại	Fax	Trang
78	CÔNG TY THUỐC THÚ Y HẬU GIANG (ANIVET)	108/46/6 đường 30/4 - TP. Cần Thơ - Cần Thơ	chaien223@yahoo.com	071.834713 071.834921		358
79	XƯỞNG THUỐC THÚ Y 1/5 CẦN THƠ	108/46/6D đường 30/4 - TP. Cần Thơ - Cần Thơ	haunp2002@yahoo.com	071.830385		363
80	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y 2-9	108/46/6B đường 30/4 - TP. Cần Thơ - Cần Thơ	nhhung566@yahoo.com	071.833063 091.3829740		372
81	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y 3-2	108/46/6 đường 30/4 - TP. Cần Thơ - Cần Thơ		071.821227 071.834713 091.3973043		385
DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC PHÉP ĐÓNG GÓI LẠI						
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TÂN TIẾN					403
2	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIỆN NGUYỄN					404
3	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT RUBY					404
4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỊNH Á	220 Phạm Thế Hiển - phường 2 - quận 8 - TP. HCM	asifac@hcm.vnn.vn	08.8515728 08.8513571	08.8568035	405
5	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CẠI LẬY	Số 560 Quốc lộ 1 - thị trấn Cai Lậy - huyện Cai Lậy - Tiền Giang	mekovet@hcm.vnn.vn			405
6	CÔNG TY LIÊN DOANH GUYOMARCH - VCN					406

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
	IRELAND			
1	CÔNG TY FRANKLIN	FK-45	38	407
2	CÔNG TY NORBROOK	NBR-3	3	410
3	CÔNG TY MEDENTECH	MDT-5	2	410
	ẤN ĐỘ (INDIA)			
1	CÔNG TY DABUR AYUVET LIMITED	DAL-5	5	410
2	CÔNG TY CIPLA VETCARE	CIPLA-13	13	411
3	WOCKHARDT LIMITED	WVI-4	2	412
	ANH (ENGLAND)			
1	CÔNG TY ANTEC INTERNATIONAL	ATI-6	5	413
2	CÔNG TY ANUPCO	AP-36	26	413
3	CÔNG TY TITHEBARN	TTUK-05	5	415
4	CÔNG TY ECO	ECO-08	6	415
5	CÔNG TY MERIDEN ANIMAL HEALTH	MRD-03	3	416
6	CÔNG TY AGIL	AGIL-1	1	416
7	CÔNG TY SWC HEALTH AND HYGIENE	SWC-03	3	417
8	CÔNG TY EVANS VANODINE	EVE-01	1	417
	AUSTRALIA			
1	CÔNG TY TROY LABORATORIES PTY	TROY-1	1	417
	BELGIUM			
1	CÔNG TY N.V VITAMEX S.A	NVV-8	8	418
2	CÔNG TY TESSENDERLO CHEMIE S.A	TSD-1	1	419
3	CÔNG TY V.M.D.N.V	VMD-35 và LMIX-1	36	419
4	CÔNG TY KELA LABORATORIA N.V	KELA-5	5	422

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
5	CIDLINE	CID-1	1	423
6	PHENIX PHARMACEUTICALS N.V	PPCB-2	2	423
CANADA				
1	CÔNG TY VETECH LABORATORIES	VTL-2	2	423
2	CÔNG TY DEXTRAN PRODUCT	DP-3	3	424
3	CÔNG TY INTERFEED	ITF-4	4	424
TAIWAN				
1	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL	CCP-4	1	424
2	CÔNG TY RUEY SHYON PHARMACEUTICAL	RSPT-8	7	425
3	CÔNG TY BAYER AG	BYA-19, BE-7 và BYVK-07	24	425
4	CÔNG TY BREMER	BM-12	10	428
5	CÔNG TY BASF AKTIENGESELLSCHAFT	BASF-38	31	428
6	CÔNG TY DEGUSSA HULS AG	DGSG-4 và DAB-5	5	430
7	CÔNG TY ROTEX MEDICA GMBH	RTM-1	1	431
8	CÔNG TY LOHMANN ANIMAL HEALTH	LAH-09	1	431
DENMARK				
1	CÔNG TY FEF CHEMICALS A/S	FFC-1	1	432
NEITHERLAND				
1	CÔNG TY AKZONOBEL CHEMICALS B.V	ANC-3	3	432
2	CÔNG TY EUROVET ANIMAL HEALTH B.V	ERV-23	20	432
3	CÔNG TY INTERVET	IT-132	132	434
4	CÔNG TY INTERCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V	ICW-24	17	445
5	CÔNG TY TEGOFARM B.V	BMN-3	3	446
6	CÔNG TY ALFASAN INTERNATION B.V	AFSI-10	10	446

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
7	FRANKLIN PRODUCTS INTERNATIONAL	FKH-7	6	447
8	VETIMEX ANIMAL HEALTH B.V	VTMH-1	1	448
LIÊN BANG NGA (RUSSIA)				
1	CÔNG TY KHOA HỌC - SẢN XUẤT "TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU" KOLTSOVO, TỈNH NOVOSIBISK	VETO-2		448
KOREA				
1	CÔNG TY CHONG ANG BIOTECH	CAC-25	25	449
2	CÔNG TY EAGLE CHEMICAL	EAG-16	12	451
3	CÔNG TY KOREA MICROBIOLOGICAL LAB	KMB-23	21	452
4	CÔNG TY SAMYANG PHARMA CHEMICALS	SPC-5	5	453
5	CÔNG TY KOREA VETCHEM	KVC-01	1	454
6	CÔNG TY YOONEE CHEMICAL	YCK-4	4	454
7	CÔNG TY NAMJON	NJK-01	1	454
8	CÔNG TY SHINIL C & L	SIL-17	16	455
9	CÔNG TY DEA HAN NEW PHARM	DHK-1	1	456
10	GREEN GROSS VETERINARY PRODUCTS	GGVK-04	4	456
11	RNL LIFE SCIENCE	RNLK-01	1	457
HUNGARY				
1	CÔNG TY BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS	BIOG-1	1	457
INDONESIA				
1	CÔNG TY CHEIL SAMSUNG	CSJ-01	1	457
2	CÔNG TY DWIJAYA PERKASA ABADI	DPAI-2	2	457
3	CÔNG TY P.T.SURYA HYDUP SATWA	SHS-03	2	458
4	CÔNG TY P.T. MEDION	MDI-48	48	458
5	ANTEROMAS	ATRFMI-01	ATRFMI-01	462

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
6	PT BUANA INTI SENTOSA (BIS CHEM - INDONESIA)	BISI-01	1	463
7	PD. AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN	PDPI-01	1	463
MALAYSIA				
1	Y.S.P INDUSTRIES (M) SDN. BHD	YSPM-27	25	463
2	CÔNG TY PHIBRO ANIMAL HEALTH	PBAM-04	4	466
MEHICO				
1	CÔNG TY FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A.DE C.V	FTM-1	1	466
UNITED STATE OF AMERICA (USA)				
1	CÔNG TY ALLTECHNOLOGY CENTER INC	ABC-9	1	466
2	CÔNG TY ARCHER DANIELS MILDLAND (ADM)	ADM-3	3	467
3	CÔNG TY BIOPRODUCTS-INC	BPD-4	2	467
4	CÔNG TY QUALITECH INC (LALLEMAN)	LBI-3	2	467
5	CÔNG TY ELANCO ANIMAL HEALTH	EC-20	19	468
6	CÔNG TY FEMMENTED PRODUCTS	FP-1	1	469
7	CÔNG TY GRAND LABORATORY	GRA-13	13	470
8	CÔNG TY INTERNATIONAL NUTRITION	IN-41	41	471
9	CÔNG TY MED PHARMEX	MPM-4	4	475
10	CÔNG TY AGRIPHARM	RXV-8	8	476
11	CÔNG TY FORT DODGE ANIMAL HEALTH	SAH-18, FDA-12, SVI-1	31	476
12	CÔNG TY VINELAND LABORATORIES	VL-18	18	479
13	CÔNG TY NAREMCO, INC	NRC-01	1	480
14	CÔNG TY ALPHARMA	ALP-16	10	480
15	CÔNG TY EMBREX, INC	EMB-1	1	482
16	CÔNG TY PFIZER	PFU-51	49	482

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
17	SHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION	MKV-13	13	487
18	CÔNG TY ODYSSEY EXPORT	ODEA-02	2	488
19	CÔNG TY AMECO-BIOS	ABU-03	3	488
20	CÔNG TY AMERICAN VETERINARY LABORATORIES INC (A.V.L)	AVL-2	2	489
21	BERGHAUSEN CORPORATION	BHSU-3	3	489
22	NEPERA, INC	NPRU-	1	489
	CANADA			
1	GLIDE CHEM PTV.LTD	GCC-01	1	490
	VENEZUELA			
1	LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA C.A.	LRV-05	5	490
	JAPAN			
1	CÔNG TY ASAHI VET JAPAN	ASA-3	3	491
2	CÔNG TY DAIICHI FINE CHEMICAL	FUJI-2	2	491
3	CÔNG TY KOHKIN CHEMICAL	KOC-1	1	491
4	CÔNG TY MEIJI SEIKA KAISHA	MJ-2	2	492
5	CÔNG TY SCIENTIFIC FEED LABORATORY	SS-5	5	492
6	CÔNG TY KITASATO INSTITUTE	KTS-1	1	492
7	CÔNG TY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	NCIJ-1	1	493
8	KURARAY CO., LTD	KRRJ-1	1	493
	NEW ZEALAND			
1	CÔNG TY BOMAC LABORATORIES	BLL-9	1	493
	FRANCE			
1	CÔNG TY DOXAL	DA-7	6	494
2	CÔNG TY GUYOMARCH - VCN	GUY-4	4	494

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
3	CÔNG TY MERIAL (RHÔNE MERLIEUX-RHÔNE POULENC)	MRA-188	102	495
4	CÔNG TY NUTRIWAY	NW-5	5	506
5	CÔNG TY PRODETA	PDT-1	1	506
6	CÔNG TY CEVASANTE ANIMALE	SNF-81	39	507
7	CÔNG TY VETOQUINOL	VQ-29	24	509
8	CÔNG TY VIRBAC	VB-48, AV-25	65	511
9	CÔNG TY ADISSEO	ADSF-90	29	515
10	SOVEGAL LABORATORIES	SGV-1	1	517
11	LABORATORIES BIOVÉ	BIOVE-26	26	518
	SINGAPORE			
1	BESTAR LABORATORIES	BTS-11	11	520
2	CÔNG TY DIASHAM RESOURCES PTE	DSRS-02	2	521
3	CÔNG TY ZAGRO SINGAPORE PTE	ZEL-24	24	521
	SPAIN			
1	CÔNG TY LABORATORIES HIPRA S.A	HP-28	28	523
2	CÔNG TY S.P VETERINARIA, S.A	SPV-33	31	525
3	CÔNG TY UCB CHEMICALS	UCB-5	5	527
4	CÔNG TY INVESA INTERNATIONAL S.A	IIS-16	3	527
5	CÔNG TY MEVET, S.A	MV-1	1	528
6	CÔNG TY LUCTA SA	LTS-4	4	528
7	LABORATORIOS CALIER, S.A.	CALIER-10	10	529
8	S.H.IBERICA S.A	PHIS-1	1	530
	THAILAND			
1	CÔNG TY AJINOMOTO	AJN-1	1	530
2	CÔNG TY BETTER PHAMA	BP-28	28	530

Số thứ tự	Tên công ty	Số đăng ký cuối cùng	Tổng số sản phẩm	Trang
3	THAI MEIJI PHARMACETICAL CO., LTD	MJT-5	3	534
4	THAI P.D CHEMICALS	THAI-6	6	534
5	MACROPHAR	MCP-1	1	535
6	CÔNG TY OCTA MEMORIAL	OMT-01	1	535
7	CÔNG TY POLIPHARM	PLPT-01	1	535
8	CÔNG TY PROGRESS FEED	TPF-02	2	535
9	CÔNG TY WELLAB INTERNATIONAL	WELL-3	3	536
10	CÔNG TY T.P. DRUG LABORATORIES	TPDT-4	4	536
	THỤY ĐIỂN (SWITZERLAND)			
1	CÔNG TY DR TEZZA S.R.L	AZN-01	1	537
	THỤY SỸ (SWISS)			
1	CÔNG TY F.HOFFMANN LA ROCHE INC	HLR-34	34	537
2	CÔNG TY NOVARTIS CONSULTING AG	NVT-5; CGN-21; SD-6	23	540
	CHINA			
1	CÔNG TY FUZHOU FUXIN PHARMACEUTICAL	FFPC-01	1	541
2	TELOON CHEMICALS CORPORATION	TCC-01	1	541